



ที่ ศธ ๐๔๒๕๗/ ๕๖ ๕๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ถนน ไอ.ที.ยู อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (บรรจุชุดที่ ๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน
ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (บรรจุชุดที่ ๕) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ขอเรียนว่า บัดนี้ ได้เสร็จสิ้นการรับสมัคร
และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๓ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริศักดิ์ หาดทวยกาญจน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ - ๔๒๗๒ - ๘๑๑๘

โทรสาร ๐ - ๔๒๗๒ - ๘๑๑๙

(นายอเนก ปัญเศษ ๐๘ - ๙๖๑๖ - ๗๑๕๐)

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (บรรจุชุดที่ ๕)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

ตามมติ กศจ.สกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
(บรรจุชุดที่ ๕) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกระหว่าง
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเสร็จแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ถนน ไอ.ที.ยู อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อเข้ารับการคัดเลือก
ด้วยการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณไหวพริบ
เจตคติและอุดมการณ์

อนึ่ง ผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย หากตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่า คุณวุฒิหรือสาขาวิชาเอก
ที่นำมาสมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ได้รับการรับรองก่อน หรือภายในวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
หรือมีคุณวุฒิ หรือสาขาวิชาเอก หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
จะไม่ได้รับการพิจารณาให้บรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายศิริศักดิ์ หาดทวยกาญจน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

(แบบทำยประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐)

วิชาเอกคณิตศาสตร์

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวจินตหรา ชันเพี้ยแก้ว	ให้ผู้มีรายชื่อไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับ การคัดเลือก ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ถนน ไอ.ที.ยู อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร